

บทภาพยนตร์ ชุด มนต์สาปแม่มด (Hidden Hug)

ภาค 2 มนต์รัก สลับร่าง

ผู้เขียน (Author)	ติน หิน พ้า โทร.0882919232
วัน เดือน ปี (Creation Date)	ตุลาคม พ.ศ. 2560
ลิขสิทธิ์ (Copyright)	สุติน ชาอหินฟ้า (Sudin Chaohinfa), igoodmedia.net
ความยาวเรื่อง (Length)	6 ตอน (6 บท)
ประเภท (Genre)	ภาพยนตร์ทีวี แนวรัก-ตลก (romantic-comedy)
แก่นของเรื่อง (Theme)	

สิ่งที่ผู้หญิงต้องการจริงๆ ก็คือ การได้เป็นตัวของตัวเอง

เรื่องย่อ (Synopsis)

สงครามทางจิตระหว่างแม่มดต้องตา กับ แม่มดแฉิว เริ่มขึ้นอีกครั้ง. เมื่ออัศวินโต๊ะกลม นามว่า ลานซ์ล็อต ต้องโทษประหารชีวิต เพราะไปคบชู้กับ พระนางกวีนิเวียร์ ซึ่งเป็นพระชายาของ กษัตริย์อาเธอร์ แต่เพราะความเป็นสหายร่วมสร้างอาณาจักรมาด้วยกัน พระองค์จึงให้โอกาสเขา ลบล้างความผิด ด้วยการออกไปหาคำตอบ จากคำถามที่ว่า “สิ่งที่ผู้หญิงต้องการจริงๆ คืออะไร?” ภายใน ๑ ปี

ลานซ์ล็อต จึงไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนอัศวิน นามว่า กาเวน ให้ช่วยหาคำตอบ และสิ่งที่พวกเขาได้รับคือ เขาจะต้องแลกคำตอบจากนางแม่มดแก่หนึ่งเหี่ยว นามว่า แม่มดต้องใจ ด้วยการแต่งงานกับเธอ พร้อมกับทั้งสองคน ในคราวเดียวกัน. สร้างความน่าอัศจรรย์ให้แก่อัศวินทั้งสอง เพราะต้องสลับกันร่วมหลับนอนกันแม่มดเฒ่า ซึ่งมีร่างแก่ ในตอนกลางวัน แต่เป็นสาวสวยตอนกลางคืน

ผู้อยู่เบื้องหลังค่างานของ แม่มดต้องใจ คือแม่มดต้องตา ซึ่งถูกจองจำในคุกของสภาจักรวาล ทำให้แม่มดแฉิว ต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือมนุษย์ แม้ว่าจะผิดกฎหมายของสภาพ่อมดแม่มดชาวกีก็ตาม. แต่แม่มดแฉิวก็แก้ปัญหาให้จบลงได้ ด้วยการกำจัดแม่มดต้องใจ และเสกหญิงสาวแต่ใจ คอยรับใช้อัศวินลานซ์ล็อต และเสกหญิงแก่ ให้เป็นภรรยาของกาเวน. แต่มนต์ของเธอมิมีผลแค่ครั้งเดียวคือ กลางวันเท่านั้น ที่จะได้เป็นสาวสวย ส่วนกลางคืนจะกลับคืนร่างเดิม.

Plot structure: Hidden Hug - มนต์รัก สลับร่าง (ภาค 2)

FADE IN:

เปิดเรื่อง เหตุการณ์ภาคก่อน - แม่มดแฉิว ได้แต่งงานกับ พ่อมด ชื่อท่านลอร์ดแตรีก ส่วนแม่มดต้องตา ถูกสภาจักรวาลพ่อมดแม่มด ลงโทษ จำคุกไม่มีกำหนด

SUPERIMPOST: บทที่ ๑ เรื่องมันยุ่ง เพราะมันยุ่งแก้แค้น

...

แม่มดต้องตา ตอนเข้าคุกใหม่ๆ นางได้แอบเก็บหยดเลือดหัวใจ ของพ่อมดอ๊อต และซ่อนไว้ รอจนได้เวลา ครบหนึ่งหมื่นปี ของการฉลอง haloween day หรือ วันปลดปล่อยซาตาน.

และคืนที่รอดอกยี่มาถึง, ภายในคุก แม่มดต้องตา ลักลอบทำพิธีสาป ให้อัครวิเศษนามรูปงาม นามว่า ลานซ์ลือต ต้องได้รับโทษ จากกษัตริย์ของเขา. แผนอันชั่วร้ายของ แม่มดต้องตา ถูกส่งต่อให้กับสมุนผู้ซื่อสัตย์ นามว่า แม่มด ต้องใจ (ซึ่งอยู่ภายใต้ อาณาจักรพ่อมดดำนิลกาล) ให้ทำการแทน โดยเธอเป็นผู้สั่งการอยู่เบื้องหลัง.

เดือดร้อนถึง แม่มดแฉิว ผู้ยังไม่ตัดขาดจากเรื่องราวของมนุษย์โลก. ลูกแก้ววิเศษ บอกแก่เธอว่า แผนการชั่วร้ายของแม่มดต้องตา คุปรับแก้ ได้เริ่มขึ้นแล้ว หนนี้ต่างจากคราวก่อน เพราะเธอต้องสู้ศึกสองทาง คือ มนต์สังหารของ แม่มดต้องตา กับฤทธิ์เดชของ แม่มดดำเฒ่า ผู้มีนามว่า **ต้องใจ**. เธอจำเป็นต้องเข้าไปแก้ไขสถานการณ์. หากปล่อยเวลาเนิ่นนานไป ลานซ์ลือต คงไม่รอดแน่ แม้ว่าเธอจะมีความผิด ลักลอบเป็นซู้กับราชินีของกษัตริย์อาเธอร์ แต่ก็ไม่ใช่ความผิดของเธอฝ่ายเดียว ถ้าราชินีควีนเวียร์ ไม่เปิดใจให้เขา ก็คงไม่เกิดเหตุทำให้ตัวเองเดือดร้อนเช่นนี้หรอก. อีกเหตุผลหนึ่ง ที่แม่มดแฉิว ค่อนข้างจะเห็นใจ อัครวิเศษนักโทษ ก็คือ มันก็เป็นความผิดของกษัตริย์อาเธอร์ด้วยเช่นกัน ที่ปล่อยปละละเลย ไม่เอาใจใส่ราชินีของพระองค์, ผู้หญิงก็เหงาเป็นเหมือนกัน.

แม่มดแฉิว อาสาจะช่วยแก้ปัญหาให้แก่ อัครวิเศษลานซ์ลือต. แผนนี้ ล่วงรู้ถึงพ่อมดแตรีก ผู้เป็นสามี. เขาเตือนว่า อย่าเอาตัวไปยุ่งกะพวกมนุษย์. แม้ว่าจะเป็นแค่มนต์มายาก็ตาม แต่มันเข้าข่ายผิดกฎของสภาจักรวาล. แม่มดแฉิว ให้เหตุผลว่า เมตตา เหมือนน้ำศักดิ์สิทธิ์. พ่อมดแตรีก แย้งว่า น้ำศักดิ์สิทธิ์จะให้ผลเฉพาะคนดีเท่านั้น. สามีของเธอยังเตือนเธออีกว่า เธอยังมีภารกิจจะต้องจัดฝึกอบรม แก่แม่มดรุ่นใหม่ ให้กับสภาจักรวาลอีกหลายโครงการ สู้เอาเวลาไปทำสิ่งนี้ดีกว่า.

แต่ถึงอย่างไร แม่มดแฉิว ยืนยันจะช่วย, เธอให้เหตุผลที่น่ารับฟังได้ว่า มนต์มายาของเธอ จะได้ผลก็ต่อเมื่อ ลานซ์ลือต มีความดี พอจะรองรับมนต์ของนางหรือไม่, ถ้าไม่ ภารกิจของเธอก็จบ และ

สัญญาว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกมนุษย์อีก. แต่พอมดแตร็ก ก็ยังไม่ไว้วางใจ เพราะบางครั้งเหล่าพอมดแตร็ก ก็ไม่อาจหยั่งรู้กิเลสมนุษย์, แต่พอมดแตร็ก ก็จำต้องยอมตามใจ แม่มดแตร็ก ศรีภรรยา เพราะรู้นิสัยของเธอคือว่า ชอบทำอะไรบ่อยๆ แต่ก็ดูน่ารักดี.

และต่อไปนี้ คือ เรื่องยุ่งๆ ที่เกิดจากฝีมือ ของแม่มดแตร็ก ...

SUPERIMPOST : บทที่ ๒ ถ้าเพื่อนรักไม่ช่วย ต้องตายแน่ๆ

เมื่อ ปี ค.ศ.569 ที่เมือง**คาเมล็อต** ศูนย์กลางการปกครอง แห่งอาณาจักรอัศวินโต๊ะกลม ของอังกฤษโบราณ. กษัตริย์**อาเธอร์** จับได้ว่า อัศวินคู่ใจของเขา นามว่า **ลานซ์ล็อต** ลักลอบเป็นคู่กับ **กวีนิเวียร์** ราชนิผู้เลอโฉมของพระองค์. แต่เพราะ ลานซ์ล็อต เป็นเพื่อนสนิทและเป็นอัศวินคู่ใจ สร้างอาณาจักรมาด้วยกัน พระองค์ทรงทราบที่ว่า ลานซ์ล็อต คือบุรุษเพียงคนเดียว ที่เป็นมันสมองให้แก่พระองค์ ในการแก้ไขกลศึกต่างๆ ให้ได้รับชัยชนะ, พระองค์ไม่ต้องการประหารชีวิตเขา แต่จะให้โอกาสเขา. พระองค์เสนอว่า ถ้าลานซ์ล็อต สามารถตอบปัญหาข้อหนึ่ง ได้ถูกต้อง กษัตริย์อาเธอร์ จะไว้ชีวิตเขา, และ เขามีเวลาหาคำตอบใน ๑ ปี.

ปัญหานั้น คือ “สิ่งที่ผู้หญิงต้องการจริงๆ คืออะไร?”

ลานซ์ล็อต มีอิสระเพียงชั่วคราว เพื่อค้นหาคำตอบที่ยากยิ่ง. ไม่มีสิ่งใดที่ชายหนุ่ม จะรู้ถึงความต้องการของสตรี ได้อย่างแท้จริง. ภายในหัวใจของผู้หญิง เปลี่ยนได้ตลอดเวลา แม้แต่หญิงที่เขารัก ราชนิกวีนิเวียร์. แท้จริงนางเคยเป็นหญิงที่สูงส่ง ยากที่หนุ่มคนใดจะเอื้อมถึง แต่นางผู้แสนดี เป็นถึงราชนิแห่งกษัตริย์ของเขา ก็ยังทรยศต่อพระองค์. ลานซ์ล็อต รู้สึกว่าวุ่น หากกวีนิเวียร์ ยังอยู่กับเขา, เขาก็พอจะรู้คำตอบได้บ้าง. แต่พระนาง ถูกเผาทั้งเป็น ตายไปก่อนหน้าเขาเมื่อไม่นานมานี้เอง. และถ้าเขายังหาคำตอบไม่ได้ ภายในหนึ่งปี และคิดหนีไปจากเกาะอังกฤษ, กษัตริย์อาเธอร์ ก็คงจะไม่ละเว้นเขาแน่ เพราะ ลานซ์ล็อต รู้ดีว่า พระองค์มี พอมดเมอร์ลิน จอมขมังเวทย์เป็นทั้งสหายและเปรียบเหมือนบิดาของพระองค์, พอมดตนนี้ ร้ายกาจนัก คงไม่ปล่อยเขาแน่ๆ.

ลานซ์ล็อต กลับไปหาอัศวิน **กาเวน** ผู้เป็นเพื่อนสนิทที่เมือง **ออร์คนีย์**. เขาเชื่อว่า กาเวน จะแก้ปัญหาให้เขาได้ เพราะกาเวน ได้ชื่อว่าเป็นจอมปราชญ์ รอบรู้เรื่องราวทั้งหมด ตลอดอาณาจักรพระเจ้า เทพ มนุษย์ และซาตาน. แม้ กาเวน จะเป็นผู้มีอารมณ์ขัน แต่เขาก็มีบุคลิกที่น่าเกรงขาม เขาจงรักภักดีต่อกษัตริย์อาเธอร์อย่างมาก. กาเวน จะเข้ากันได้ดีกับอัศวินทุกรุ่น แม้อัศวินรุ่นเยาว์. เขาจะเป็นผู้คอยปกป้องคนยากจน แนนอน เขาย่อมเป็นบุรุษในอุดมคติสำหรับหญิงสาว.

ลานซ์ลือต เชื่อว่า กาเวน น่าจะรู้อุปนิสัยและความต้องการของผู้หญิงดีกว่าผู้ใด. แต่มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาคิด. กาเวนกล่าวกับเพื่อนรักว่า ในจักรวาลนี้ ไม่มีบุรุษใด ละลวงรู้จักใจของสตรีได้เลย เพราะเมื่อกาลเวลาผ่านไป สตรีเหล่านั้น ก็ไม่อาจคาดเดาจิตใจของตนเองได้. ลานซ์ลือต ตกอยู่ในความเศร้าอีกครั้ง.

แต่ลานซ์ลือต ยังไม่ท้อถอย เขาซักชวน กาเวน ออกหาคำตอบ จากทุกผู้คน ... ผ่านไปนานเกือบปี ไกล้วเวลาซัดเส้นตายแล้ว ก็ยังไม่มีใครให้คำตอบที่ น่าพอใจได้.

ความหวังที่จะได้คำตอบมันริบหรี่ลงไปทุกขณะ แต่แล้ว ... ที่เมืองเล็กๆ อันห่างไกล นามว่า ออร์คนี้อย่างนี้ อัครินทั้งสอง ก็ไปพบยายแก่แม่ของตนหนึ่งเข้าโดยบังเอิญ .

SUPERIMPOST : บทที่ ๓ เงื่อนไขที่ต้องยอมรับ

เธอเป็นยายแก่ หลังโกงมีฟันเป็นคราบเหลืองๆ เหลือซี่เดียว ตัวก็เหี้ยนเหมือนโกสัวม ชอบทำเสียงประหลาดน่ารังเกียจ. ผู้คนในเมืองเล็กๆ แห่งนี้ เรียกยายแก่หลังโกงผู้นี้ว่า ต้องใจ เธอชอบให้คนเรียกชื่อนี้ เพื่อชดเชยกับร่างอันน่าทุเรศของเธอ. ถ้าใครไม่เรียกชื่อตามที่เธอแนะนำ ก็จะถูกสาปให้เป็นหมูสกปรก และมีเต็กๆ ในเมืองนี้ ถูกสาปไปหลายคนแล้ว เพราะล้อเลียนเธอ โดยไม่รู้ว่ายายแก่ผู้นี้ คือแม่คร้ายกาจ.

ยายแม่ตแก่ต้องใจ รู้จุดประสงค์ ของอัครินทั้งสอง เธอยื่นข้อเสนอว่า จะให้คำตอบแก่พวกเขา แต่ต้องแลกกับสิ่งที่เธอต้องการ. ... เมื่อจอมอัครินทั้งสอง รู้ความจริงว่า ยายแม่ตแก่เจ้าเล่ห์ต้องการอะไร. พวกเขาที่รู้สึกสงของขวัญ ขึ้นมาทันที แทบจะยอมรับไม่ได้. แต่ กาเวน แนะนำ พวกเขาควรยอมรับเงื่อนไขบ้าง นี่ไปก่อน เพราะเหลือเวลาแค่วันเดียว ที่จะต้องให้คำตอบกับกษัตริย์อาเธอร์ ผู้ซึ่งรอเขาอยู่ แล้วค่อยหาทางแก้ไขภายหลัง. กาเวน ไม่คิดมาก่อนเลยว่า เขาจะต้องมาติดร่างแหของยายแม่ต พร้อมกับเพื่อนรัก ด้วยเงื่อนไขต่อรองที่ใครๆ ก็ยอมรับไม่ได้. แต่เพื่อเห็นแก่ชีวิตของ ลานซ์ลือต เขาจำเป็นต้องรับเงื่อนไขบ้าง ของนางแม่ต.

อัครินทั้งสอง รีบควมม้าคู่ใจ ไปให้ถึงคามาเล็ตโดยเร็ว ให้ทันก่อนตะวันตกดิน ของวันสุดท้ายอันเลวร้าย โดยมีแม่ตต้องใจ ซึ่ไม่กวาดเหาะตามไป. ลานซ์ลือต ยิ่งรู้สึกรังเกียจแม่ตเจ้าเล่ห์มากเท่าใด เขาก็ยิ่งควมม้าให้เร็วขึ้น หวังจะไปให้พ้นๆ หน้าอันสยดสยของของเธอ ซึ่งกำลังหยอกล้อเขาด้วยความคึกคะนอง.

กาเวน และ ลานซ์ลือต มาถึงพระราชทาน แห่งคามาเล็ต ก่อนเวลาเพียงไม่กี่นาที. กษัตริย์อาเธอร์ประทับนั่งรอพวกเขาอยู่. ส่วนนางแม่ตแก่ แอบอยู่ข้างนอก คอยส่งสัญญาณคำตอบให้แก่เขา.

อาเธอร์ ทวงถามคำตอบ เมื่อเขาคูกเข้าไปแก้กษัตริย์ของเขา.

ลานซ์ลือต ให้คำตอบว่า “สิ่งที่ผู้หญิงต้องการจริงๆ ก็คือการได้เป็นตัวของตัวเอง”

กษัตริย์อาเธอร์ ได้ฟังคำตอบแล้ว รู้สึกพอพระทัย ซึ่งเป็นอมตะวาจาอันยิ่งใหญ่ ลุ่มลึก กินใจ. พระองค์ระเบิดเสียงหัวเราะลั่นท้องพระโรง พร้อมกับเสียงหัวเราะเล็กแหลม น่ารังเกียจ ของยายแม่แม่มดที่อยูข้างนอก.

กษัตริย์อาเธอร์ ประกาศว่า บัดนี้ อัครวิณลานซ์ลือต พันโทประหารชีวิตแล้ว. พร้อมกับได้รับดาบ อัครวิณของเขาคืน และรับตำแหน่ง อัครวิณคู่บัลลังก์ กลับคืนมาเหมือนเดิม ท่ามกลางความหนักใจของ อัครวิณลานซ์ลือต และสหายของเขา.

พิธีวิวาทันแสนหตุ และนำทุเรศ สำหรับอัครวิณยอคนกรบ ก็เริ่มขึ้น ที่เมืองเล็กๆ บ้านเกิดของ ลานซ์ลือต ท่ามกลางการแห่แหนของฝูงชน. หลายคนตำหนิว่า เป็นถึงอัครวิณ แต่ทำตัวนำชายหน้าไปคว่ายายแก่หนังเหี่ยว ตัวเหม็น มาเป็นเมีย. ที่นำทุเรศที่สุดคือ เป็นอัครวิณหนุ่มทั้งคู่ แต่ไร้หน้ายาลินด์ กลับมีเมียเหมือนยายแม่แม่มด คนเดียวกัน. แล้วนี่พวกเขาจะกินจะร่วมหลับนอนกันอย่างไร. แต่พิธีวิวาทันบ้าง นี้ พวกเด็กๆ กลับเห็นเป็นเรื่องขบขัน พวกหัวเราะ. ทำให้แม่แม่มดแค้นใจ รู้สึกโกรธขึ้นมาทันที เธอจึงแอบสาป เด็กอ้วนคนหนึ่ง ที่มากับแม่ กลายเป็นลูกหมู. ท่ามกลางความประหลาดใจของแม่ ที่กำลังมองหาลูกชาย.

ที่โต๊ะกลม เหล่าอัครวิณเพื่อนสนิท ต่างมาเป็นพยาน ร่วมรับประทานอาหารค่ำ. ซึ่งเป็นบรรยากาศ ที่ทุเรศ และน่าสะอิดสะเอียน สำหรับแขกระดับอัครวิณ ... เมื่อแม่แม่มด แค้นใจ ลูกยัยขึ้น ประกาศว่า วันนี้เธอรู้สึกยินดีเป็นที่สุด ที่ได้สามีเป็นอัครวิณพร้อมกันถึงสองคน. จากนั้น เธอก็ออกกลายนิสัยเลวสุดฤทธิ์สุดเดช กินมูมมามด้วยสองมือ ทั้งเรอ ทั้งตด. แขกทุกคน ต่างรู้สึกอึดอัด และขยะเขยง.

ลานซ์ลือต และ กาเวน ต้องใช้ความอดทนสูงสุด, อดทนอดกลั้น ที่จะไม่ทำลายพิธีวิวาทันครั้งนี้เสียก่อน. เขารู้สึกว่า นี่เป็นแรงกดดันที่รุนแรง ยิ่งกว่าการสู้รบกับซัคติก เพราะถูกหมิ่นเกียรติ และศักดิ์ศรี แทบไม่มีชิ้นดี. แต่เขาไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากสงบจิตใจไว้ เพื่อไม่ให้แม่แม่มดโกรธ จนต้องสาปพวกเขาไปในตอนนั้น.

SUPERIMPOST: บทที่ ๔ สวรรค์ หรือนรกกันแน่

คืนแรก ของการส่งตัวเจ้าสาวเข้าหอ กาเวน ขอเสียสละให้เพื่อน. คราวนี้ พวกเขาเคียงกัน ถึงกับได้เถียงกล่าวโทษกันว่า อีกฝ่ายเป็นต้นเหตุให้เกิดเรื่องอับอายเช่นนี้.

การโต้เถียงกันครั้งนี้ กระตุ้นเตือนให้แม่มดแฉิว หันเหตความสนใจ จากภารกิจประจำของเธอ. เธอ ลืมไปชั่วขณะ ว่าเธอสัญญาอะไรไว้ กับภารกิจช่วยเหลือมนุษย์. ทำให้เธอ ต้องยุติงานประจำชั่วคราว เพื่อหันมาใส่ใจกับสิ่งที่เธอทำค้างไว้. อย่างน้อย มนต์ของเธอ ก็อาจช่วยกำจัดสิ่งน่ารังเกียจ ได้ ชั่วคราว. เพราะแม่มดแฉิว รู้ดีว่า มนต์ของเหล่าแม่มดดำ จะอ่อนแรงแยงยามราตรี แต่จะแกร่งกล้ายาม ทิวา.

ในที่สุด ลานซ์ลือต ต้องปลอบใจตนเอง พร้อมยอมรับคืนแห่งความสยดสยอง. เขาก้าวเขาสู่อห้องนอนวิวาห์.

อะไรกันนี้!!! เขาเกือบไม่เชื่อสายตาตนเอง.

หญิงสาวแสนสวยที่สุด ที่เขาไม่เคยพบที่ไหนมาก่อน นอนรอเขาอยู่บนเตียงนอนเบื้องหน้า ลานซ์ ลือต รู้สึกงุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น. สาวแสนสวย บอกกับ ลานซ์ลือต ว่า นี่คือรางวัลสำหรับ อัศวิน ผู้เก่งกล้าและอดทน ที่จะยอมรับร่างกายภายนอก เป็นยายแก่แม่มด.

พอรุ่งอรุณ ลานซ์ลือต ก็ตกอยู่ในห้วงแห่งภาพหลอนอีกครั้ง. หญิงสาวเมื่อคืน กลายร่างเป็นยายแก่ เหมือนเดิม. เขายังทำใจไม่ได้ และไม่ได้เล่าเรื่องอันน่าประหลาดนี้ ให้กาเวนฟัง.

ส่วนกาเวน รู้สึกอึดอัดไม่น้อย ที่จะต้องพบกับเมียแก่ ในช่วงกลางวัน

มนต์สะกดของแม่มดต้องตา ทำให้จิตริษยาชอบลานซ์ลือต ทวีความรุนแรงขึ้น ทำให้พวกเขาทำตัว ห่างเหินกัน แม้เขาจะใช้ภรรยาด้วยกัน.

แม่มดแฉิวจะต้องทำอะไรสักอย่าง ให้พวกเขาามีกิจกรรมร่วมกัน และคุยกัน ทำความเข้าใจกัน ก่อนที่ ความสัมพันธ์ของพวกเขาจะเลวร้ายลงไปมากกว่านี้.

ษัตริย์อาเธอร์ มีคำสั่ง ให้เหล่าอัศวินมีอติ ๑๐ คนไปปราบพวกขบถ ที่เมืองป่าชายแดน. กาเวนและ ลานซ์ลือต ได้รับคำสั่งนี้เช่นกัน.

ทั้งสองไปรบ ครั้งหนึ่ง ลานซ์ลือต กำลังเสียทีศรัทธู แต่กาเวน ช่วยเหลือชีวิตเขาไว้ได้ทันเวลา ทำให้ จิตสำนึกของ ลานซ์ลือต กลับคืนมาเหมือนเดิม เขาคิดหาวิธีตอบแทนเพื่อน โดยสารภาพผิด ที่ไม่ได้ บอก กาเวน เรื่องภรรยาสาวสวย ตอนกลางคืน เขาสัญญาว่า เมื่อกลับไปถึงบ้าน เขาจะสับเปลี่ยน ให้ กาเวน เข้ากะกลางคืน แล้วเขาจะเข้ากะกลางวันแทน ผลปรากฏว่า พวกเขาถูกจับไล่ออกไป จากเขตแดนของอาณาจักรไปจนหมดสิ้น. และพวกเขาและเหล่าอัศวิน ก็ได้กลับบ้าน.

แม่คแฉ้ว รู้จุดประสงค์ของทั้งสองดี เธอจึงคิดแก้ไขสถานการณ์ หาวิธีทำลายมนต์ของแม่คต้องตาให้ได้ และขับไล่แม่คต้องใจ ออกไปเสียจากหมู่บ้าน.

SUPERIMPOST: บทที่ ๕ คีตสองแม่ค กับ คีตของอัศวิน ใครดูแยกว่ากัน

ระหว่างที่อัศวินทั้งสองเดินทางกลับ แม่คแฉ้ว ปลอบยให้แม่คเฒ่าต้องใจ แสดงฤทธิ์เดช ให้ชาวบ้านเห็น ในขณะที่สาปพวกเด็กๆ ให้เป็นหมู ชาวบ้าน ร่วมใจกันต่อต้าน แม่คเฒ่า อาศัยช่วงเวลาหลบค้ำ ที่มนต์ของนางเริ่มอ่อนแอ และเข้าสู่ภาวะเสื่อม เธอสาปชาวบ้านผู้หนึ่งให้เป็นหมูได้แค่ครึ่งตัว ชาวบ้านรู้จึงถือคบเพลิงขับไล่ จนแม่คเฒ่าอยู่ไม่ได้ และหนีออกไปจากหมู่บ้านจนล่ำเร็ว.

ก่อนอัศวินทั้งสองจะถึงบ้าน แม่คแฉ้ว เสกหญิงรับใช้ไว้ในบ้านของ ลานซ์ลือต ผู้หนึ่ง ให้เป็นสาวงาม เพื่อรอรับการกลับมาของ ลานซ์ลือต และ เสกหญิงแก่ที่รับใช้ ในบ้านของ กาเวน ให้เป็นสาวสวย เพื่อรอรับการกลับมาของ กาเวน เช่นกัน

แต่มนต์ของแม่คแฉ้ว ก็มีข้อจำกัดตรงที่ หญิงสาวที่เธอเสก จะสวยเฉพาะกลางวัน และเธอจะคืนร่างเดิม ในตอนกลางคืน.

เมื่ออัศวินทั้งสองกลับถึงบ้านในตอนค่ำ เขาไม่พบเมียแม่คแล้ว คงมีแต่แม่บ้านรับใช้ เพียงคนเดียว ทั้งลานซ์ลือต และกาเวน รู้สึกประหลาดใจตรงกัน ที่แม่บ้านมีท่าทีลึกลับ ให้ท่าแก่เขาทั้งสอง ซึ่งเมื่อก่อนเธอไม่มีอาการแบบนี้.

คีตสงครามทางจิต ระหว่างแม่คแฉ้ว กับ แม่คต้องตา เริ่มขึ้นอีกครั้ง. แม่คต้องตา อาศัยช่องโหว่ของกฎจักรวาล ที่ว่า ห้ามเหล่าพ่อมดแม่มด ไปยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์ ซึ่งการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์ของ แม่คแฉ้ว ครั้งนี้. ถูกแม่คต้องตา ยกเป็นข้อต่อสู้ เธอจะนำหลักฐานทั้งหมดไปฟ้องสภาจักรวาล แม้ว่าตัวเธอจะได้รับโทษเพิ่มเติมเช่นกัน ในความผิดเดียวกัน แต่แม่คต้องตา รู้ตัวว่ายังไงเธอก็ไม่มีโอกาสออกไปจากคุกจักรวาลนี้แน่แล้ว การเพิ่มโทษของจำนานออกไป ก็ไม่ส่งผลอะไรกับเธออยู่แล้ว.

แม่คแฉ้ว จำเป็นต้องทำลายหลักฐานทั้งหมด ซึ่งอยู่ที่แม่คเฒ่าต้องใจ. แม่คแฉ้ว จึงรีบไปสกัดการหลบหนีของแม่คเจ้าเล่ห์ และเธอก็ไปทันเวลา ก่อนที่เธอจะตัดสินใจเข้าเขตอาณาจักรของพ่อมดดำนิลกาล

แม่คแฉ้ว ไล่ล่าแม่คเฒ่า ด้วยประกายสายฟ้า แรงปะทะของประกายสายฟ้า มองเห็นเป็นทางเหมือนฟ้าแลบ แล้วตามด้วยเสียง

ประ...เปรี้ยว!!

การต่อสู้เป็นไปไม่นาน แม่มดเฒ่าเสียที่ ถูกสายฟ้าของแม่มดแฉิว เข้าที่หัวใจ จนร่างร่วงหล่นไปบน โลกมนุษย์ มองเห็นเหมือนลูกอุกกาบาตรร่วงหล่น และถูกเผาไหม้ก่อนตกถึงพื้นดิน ... แม่มดเฒ่าถูกเผาเป็นจุล ตายไปพร้อมหลักฐาน ที่จะเอาผิดแม่มดแฉิวได้ ภารกิจของแม่มดแฉิว ประสบผลสำเร็จ. เธอจึงกลับไปยังโลกมนุษย์ เพื่อคลายมนต์สาปของแม่มดต้องตา ทำให้สติของ ลานซ์ลือต กลับคืน มาเป็นปกติ.

ลานซ์ลือต ตื่นขึ้น ณ รุ่งอรุณของวันใหม่ เขาพบหญิงสาว ออกมาคอยปรนเปรอรับใช้. ข้อสงสัยของ ลานซ์ลือต หายไป เมื่อเขารู้ความจริงว่า มีแม่มดอีกคนหนึ่ง ที่สิงสู่ในร่างของภรรยาสาวในตอน กลางวัน ส่วนกลางคืน เธอก็คือสาวใช้ รูปร่างซีหvre เหมือนเดิม. เขาได้แต่บอใจตัวเองว่า นี่ก็ยิ่ง ดีกว่าเมื่อก่อน ที่ไม่ต้องอับอายชาวบ้านมากไปกว่านี้. แน่ใจว่า ลานซ์ลือต จะต้องเก็บสาวรับใช้ไว้ ในบ้าน ในตอนกลางคืน ซึ่งง่ายกว่าการปิดบังความจริง ในตอนกลางวัน.

กาเวน ก็รู้ความจริงในเวลาไม่ห่างกัน นี่ไม่ใช่แม่มดแก่หนึ่งเดียว ซึ่งเป็นภรรยาพร้อมกับลานซ์ลือต แน่ใจ. เขารู้สึกโชคดีกว่าเพื่อนนิคหน่อย ก็ตรงที่ สาวงามผู้นี้ เป็นคนอ่อนโยน สุภาพ และ โรแมนติก ซึ่งต่างกับ ภรรยาสาวของ ลานซ์ลือต ที่ทั้งโง่และไร้อารมณ์โรแมนติก.

กาเวน กับ ลานซ์ลือต นัดกันไปซี้ม้า ที่ทุ่งกว้างแห่งหนึ่ง เขาพบกัน ต่างเล่าเรื่องราวประหลาดให้แก กันฟัง สร้างเสียงหัวเราะลั่นทุ่งกว้าง. แต่สำหรับลานซ์ลือตเอง เขาไม่รู้รู้สึกขำสักเท่าไร เขารู้สึกเศร้า เล็กน้อย ที่ได้เมียโง่กว่า. แต่ กาเวน โต้ว่า เมียของเพื่อน สาวกว่า แม้จะซีหvreเล็กน้อย ก็ตาม ส่วน เขา ได้เมียสวยก็จริง แต่แก่รุ่นแม่. แล้วเขาก็หัวเราะให้กับโชคชะตาอีกครั้ง ที่แต่ละฝ่าย ได้อย่าง เสีย อย่าง.

SUPERIMPOST: บทที่ ๖ ปลดเปลื้องมนต์ได้ คือพรวิเศษ

แม่มดแฉิว รู้สึกเศร้า เมื่อรู้ว่า อีศวินทั้งสอง ยังมีความเศร้าหมองอยู่ เพราะเหตุที่ต่างก็มีภรรยาไม่ สมประกอบทั้งคู่ แต่เธอก็ช่วยพวกเขาได้แค่นี้ ต่อจากนี้ไป ก็ขึ้นกับโชคความของพวกเขา. สิ่งหนึ่งที่ ทำให้แม่มดแฉิว ยังมีความกังวลไม่หายคือ ที่จริงพวกเขา ยังมีโอกาสที่จะได้รับการปลดเปลื้องมนต์ ของเธอ อันที่จริง น่าจะเรียกว่าพรวิเศษมากกว่า นั่นคือ หากเขาสองคน ตอบปริศนาในใจของ ภรรยาของพวกเขาได้.

จากปริศนาที่ว่า “สิ่งที่ผู้หญิงต้องการจริงๆ คืออะไร?”

“สิ่งที่ผู้หญิงต้องการจริงๆ ก็คือการได้เป็นตัวของตัวเอง” แม้ว่านี่คือคำตอบที่ถูกต้อง แต่พวกเขาสองคน จะไขคำตอบนี้ กับภรรยาของเขาได้หรือไม่ นี่คือ วาสนาของพวกเขา และ นี่คือบุญแก่ คำคัญ ที่ จะได้รับการปลดเปลื้อง จากมนต์ของเธอ. และเมื่อจบภารกิจกับมนุษย์แล้ว เธอรับปากกับตัวเองว่า ต่อไปนี้ จะไม่เข้ามายุ่งกับพวกมนุษย์อีก ตลอดไป.

ลานซ์ลือต มีพื้นเพนิสัยเดิม เป็นคนริษยา เป็นคนค่อนข้างแข็งกระด้าง สำหรับผู้หญิง หนึ่งเดือนผ่านไป เขาเริ่มรู้สึกไม่พอใจภรรยาของเขา ที่ทิ้งชีแฮร์ในตอนกลางคืน และโง่ในตอนกลางวัน สิ่งที่เขาปฏิบัติกับภรรยาของเขา คือ กลางคืน เขาจะขับไล่ ให้เธอไปนอนในโรงเก็บของ และตอนเช้า จึงจะให้เข้าบ้าน เพื่อรับใช้เขาในตอนกลางวัน สร้างความน้อยใจให้แก่ภรรยาของเขา แต่เธอก็รักและซื่อสัตย์ต่อสามีเสมอมา. ทำให้ชีวิตการครองเรือน ไม่มีความสุขเลยทั้งตัวเธอและสามี.

ฝ่ายกาเวน ทำใจได้อยู่แล้ว เมื่อก่อน ได้ภรรยาแก่หนึ่งเหยียด ตัวเหม็น เขาก็ยังทนได้ และวันนี้ คีซันกว่าเก่า แค่เป็นหญิงแก่คราวแม่ในตอนกลางคืน เท่านั้นเอง เขาปฏิบัติกับภรรยาของเขา อย่างเสมอต้นเสมอปลาย โดยไม่รังเกียจว่าจะอยู่ในร่างของ หญิงแก่ หรือ สาวสวย เขาก็สุภาพ และให้เกียรติแก่เธอเสมอ.

และเมื่อถึงเทศกาล วันวาเลนไทน์ คืนนี้ ลานซ์ลือต ตั้งใจจะมอบสิ่งที่ดีๆ ให้แก่สาวใช้ชีแฮร์ผู้เป็นภรรยา ด้วยการ เป่าเค้กวันเกิดให้แกเธอ เพราะวันนี้ตรงกับวันครบรอบวันเกิดของเธอพอดี. เหตุการณ์น่าจะไปด้วยดี แต่แล้ว ด้วยความซุ่มซ่ามของภรรยา เธอสะดุดเขาเก้าอี้ ล้มไปทับเค้กวันเกิด จนเลอะเทอะเประอะไปทั้งห้อง. จากนั้น เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น คงไม่ต้องบอก.

ระหว่างเชิงเทียน ที่ถูกแกะสลักอย่างประณีต กาเวน กับ ภรรยาสาวสวย. คำคินนี้ พวกเขาจะอดวยพรให้แก่กัน. ตอนหนึ่ง ภรรยาแก่ถามว่า ไม่รังเกียจเธอหรือ ที่เธอจะมีร่างเป็นหญิงแก่ในตอนนี้ และจะมีร่างเป็นสาวสวยในตอนกลางวัน ถ้าเขาเลือกได้ เขาชอบที่จะให้เธอเป็นหญิงแก่หรือสาวสวย. กาเวน ย่อมรู้คำตอบนี้ดีว่า คงไม่มีชายใดต้องการหญิงแก่เป็นภรรยาแน่นอน. ถ้าเขาบอกความจริงเธอตอนนี้ เธอก็คงจะเสียใจไม่น้อย. แต่เขารักและให้เกียรติเธอ เขาพูดกับภรรยาของเขาว่า ถ้ามีพรวิเศษใดๆ ช่วยได้ ขอให้พรนั้น ตกแก่เธอ สุดแล้วแต่เธอจะขอเถอะ.

ภรรยาของกาเวนดีใจมาก โผเข้าสวมกอดเขาแน่น และพูดด้วยเสียงแผ่วเบาว่า

“ข้า ขอเป็นสาวสวยของท่านตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน”

สิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นในทันใด ... บังเกิดละอองฝุ่นทองคำ โปรยปรายลงมาจากเพดาน แล้วปลิวลอยห่อหุ้มร่างของภรรยาของกาเวน จนเขาต้องผละออกจากร่างของเธอ เพราะรู้สึกประหลาดใจเป็น

ที่สุดว่า นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับภรรยาของเขา. ... และเมื่อละอองฝุ่นทองคำจางหายไป ก็ปรากฏร่างของสาวงาม ซึ่งก็คือภรรยาของเขาในร่างสาวสวยเมืองตลกกลางวันนั่นเอง.

บัดนี้ กาเวน เข้าใจแล้วว่า “สิ่งที่ผู้หญิงต้องการจริงๆ ก็คือ การได้เป็นตัวของตัวเอง”.

FADE OUT.

END.